

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล	ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล สงวนจิตร
วันเดือนปีเกิด	11 กุมภาพันธ์ 2523
ประวัติการศึกษา	<p>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 58</p> <p>หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ ก.ศป.รับรอง) รุ่นที่ 4 สำนักงานศาลปกครอง</p> <p>หลักสูตรวิชาว่าความ สภานายความ</p>
ประสบการณ์ทำงาน	<p>อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>สำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย คดีล้มละลาย 1 สำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานประจำกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)</p> <p>นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)</p> <p>อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p> <p>ทนายความ บริษัทนิติศาสตร์ จำกัด</p> <p>อาจารย์สอนพิเศษ สำนักงานกฎหมายสมชายแดง</p>
ผลงานวิจัย	<p>กฎหมายไทยกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาระบบยุติธรรมทางอาญา. สัมมนาวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2551</p> <p>การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. 2553</p> <p>การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. 2555</p>

การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์: การคิด
ค่าเสียหายในคดีละเมิด. สถาบันวิจัยและพัฒนาสค์ดี สำนักงานศาล
ยุติธรรม. 2555

การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
เศรษฐศาสตร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 2555
การศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการกำหนดให้ทรัพยากรทรายเป็น
เป็นแร่. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2556
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการระดมทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทย. กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.). 2564

บทความวิชาการ

การจัดการร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทในกิจการ
โทรคมนาคม ทางเลือก. 2557

การกำหนดค่าปรับทางปกครอง ของสำนักงาน กสทช. โดยนิติ
เศรษฐศาสตร์ วารสาร Telecom Status ศูนย์ข้อมูลและวิจัย
เศรษฐกิจโทรคม สำนักงาน กสทช.. 2558

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ความเป็นอิสระภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อำนาจที่มากขึ้น. 2558

มาตรการรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม
ไทย. 2559

การดำเนินคดีในอำนาจหน้าที่ กสทช.. 2560